

QUỲNH PHỤ

Tăng cường kiểm tra an toàn xe ô tô chở học sinh

Để bảo đảm an toàn giao thông đối với xe đưa đón học sinh, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Phụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời những xe ô tô chở học sinh không bảo đảm an toàn.



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Phụ kiểm tra phương tiện đưa đón học sinh.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, nhu cầu thuê xe ô tô để đưa đón học sinh của người dân ngày một tăng cao. Đây là dịch vụ tiện lợi nên được nhiều bậc phụ huynh đồng tình, ủng hộ. Xã An Vũ là một trong những địa phương dân số tương đối đông, có nhiều người làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Do giờ làm việc cố định, thường phải đi sớm và về muộn nên nhiều phụ huynh học sinh không thể đưa đón con đến trường hàng ngày. Từ thực tế trên, những năm gần đây trên địa bàn xã đã nổ rộ dịch vụ đưa đón học sinh từ nhà đến trường và ngược lại. Với chi phí chỉ khoảng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng/cháu, mỗi gia đình có

thể yên tâm gửi gắm con em cho chủ xe ô tô để đưa đón hàng ngày... Trung tá Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng Công an xã An Vũ cho biết: Hiện nay, trên địa bàn xã có 6 phương tiện, loại 16 chỗ ngồi tham gia dịch vụ đưa đón học sinh. Tất cả những phương tiện này hoạt động theo hợp đồng giữa các bậc phụ huynh với nhà xe và lái xe. Qua kiểm tra của các lực lượng chức năng huyện Quỳnh Phụ, các phương tiện này đều bảo đảm an toàn, có đăng ký, đăng kiểm còn giá trị lưu hành, người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe theo đúng quy định. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, Công an xã đã tổ chức ký cam kết với

điều khiển phương tiện đưa đón học sinh. Trong bản cam kết nêu rõ, người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp, phù hợp với loại phương tiện điều khiển. Việc đưa đón học sinh phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra các sự cố liên quan đến an toàn giao thông trong quá trình đưa đón. Các điểm, vị trí đỗ xe, đón trả học sinh ngoài trường bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật. Không chở học sinh vượt quá quy định được phép chở của phương tiện... Thiểu tá Trần Kế Hào, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn

huyện, việc đón, trả học sinh đều thực hiện nghiêm theo quy định về an toàn giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối; chưa để xảy ra các sự cố liên quan đến an toàn giao thông trước, trong và sau quá trình vận chuyển. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Quỳnh Phụ về tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với xe đưa đón học sinh, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã, thị trấn rà soát toàn bộ các xe ô tô chở học sinh trên địa bàn huyện. Qua rà soát, trên địa bàn huyện hiện có 26 phương tiện ô tô dùng để đưa đón học sinh. Các phương tiện trên đều có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ như đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc... Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 1 phương tiện dùng để đưa đón học sinh đã hết hạn kiểm định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tước giấy phép lái xe người điều khiển phương tiện trong 1 tháng, xử phạt hành chính nộp Kho bạc Nhà nước 5 triệu đồng. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh để bảo đảm an toàn trong quá trình tham gia giao thông.

HÙNG TRUNG

NAM TRUNG

Đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo

Nhiều năm qua, bà con giáo dân xã Nam Trung (Tiền Hải) luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

dựng nông thôn mới, tạo cho diện mạo quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Từ đó đã góp phần vào sự phát triển chung của toàn xã. 5 năm qua, tổng giá trị sản xuất của Nam Trung đạt trên 1.800 tỷ đồng; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt trên 500 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ đạt gần 650 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm. Về Nam Trung hôm nay để nhận thấy những con đường nhỏ, hẹp trước kia đã được thay thế bằng

đường bê tông, trường học, trạm y tế khang trang... Làng quê mang diện mạo mới. Những ngày này, các giáo xứ ở Nam Trung chuẩn bị đón Giáng sinh trên tinh thần vui tươi, an lành, tiết kiệm. Linh mục Đoàn Xuân Thòa, Giáo xứ Trung Đồng, Quận hạt Nam Tiến Hải cho biết: Bà con giáo dân xã Nam Trung luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện tốt các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Người Công giáo kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo". Từ đó tạo

động lực để mọi người dân vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Hướng tới lễ Giáng sinh năm nay, ngay từ đầu tháng 12, các giáo xứ, họ lẻ đã triển khai kế hoạch phân công công việc cho các thành viên, chuẩn bị làm cây thông Noel, hang đá, kết đèn hoa trang trí. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của bà con Công giáo đã cơ bản hoàn tất; giáo họ và ca đoàn của các nhà thờ phân công tập dượt những tiết mục văn nghệ, các hoạt cảnh để đón mừng lễ Giáng sinh.

MANH THẮNG



Bà con giáo dân xứ Trung Đồng, xã Nam Trung chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh.

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Hiệu quả hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá

Năm 2020, cùng với việc tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, hoạt động của chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) cũng được triển khai tích cực, hiệu quả. Tỉnh Thái Bình tiếp tục được sự hỗ trợ của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh với nhiệm vụ là cơ quan đầu mối PCTHCTL đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động cụ thể, đồng bộ thông qua mạng lưới tuyên truyền viên từ tỉnh, huyện đến các xã, phường, thị trấn. Đến nay, hầu hết các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo PCTHCTL; đa số các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động hưởng ứng Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá như: đưa nội dung PCTHCTL vào kế hoạch hoạt động hàng năm; quy định cấm hút thuốc nơi làm việc được đưa vào nội quy, quy chế của đơn vị; cam kết không hút thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... Các hoạt động tuyên

thông, hội thảo, tập huấn, giám sát... về PCTHCTL đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá và tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường không khói thuốc. Năm 2020, đã xây dựng và phát sóng 12 chuyên mục, 1 toạ đàm truyền hình, 20 lần thông điệp về PCTHCTL trên Đài PTTH tỉnh. Xây dựng và đăng tải 32 chuyên mục về PCTHCTL trên Báo Thái Bình. Phối hợp với đài TTTH các huyện, thành phố tuyên truyền về PCTHCTL trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn 8 lần/tháng. Duy trì 12 chuyên mục PCTHCTL trên bản tin Y tế Thái Bình. Tổ chức biểu diễn tiểu phẩm giao lưu tuyên truyền về PCTHCTL

tại 7 xã thuộc các huyện Thái Thụy, Đông Hưng, Vũ Thư và thành phố Thái Bình. Tổ chức luyện tập, đồng diễn thể thao không khói thuốc tại 8 trường trên địa bàn 8 huyện, thành phố với hơn 5.000 học sinh tham gia. Tổ chức 9 lớp tập huấn kỹ năng truyền thông về PCTHCTL cho phát thanh viên đài truyền thanh xã; ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Tiền Hải; quản lý, lễ tân khách sạn, chủ cơ sở, nhân viên bán hàng của các cơ sở kinh doanh thuốc lá; cán bộ y tế cơ sở huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng. Tổ chức nói chuyện chuyên đề tại 73 đơn vị, trường học và tại cộng đồng dân cư trên

địa bàn tỉnh với hàng chục nghìn người tham dự. Lắp đặt mới 35 pa nô "Trường học không khói thuốc" tại các trường học trên địa bàn thành phố; cấp phát 20.000 tờ rơi, 3.000 áp phích về PCTHCTL và cai nghiện thuốc lá... Hoạt động giám sát, kiểm tra cũng được chú trọng với 2 đợt giám sát liên ngành về hoạt động PCTHCTL tại 80 UBND xã, thị trấn và 80 đơn vị thuộc khối y tế, giáo dục, giao thông, nhà hàng, khách sạn và các sở, ngành, đơn vị. Sau 6 năm được tỉnh giao làm đầu mối phối hợp tổ chức các hoạt động PCTHCTL, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động từ tuyên

trình, huyện đến cơ sở. Công tác PCTHCTL ở một số ban, ngành đã có những chuyển biến tích cực. Thông qua kiểm tra, giám sát cho thấy, có trên 90% cơ quan, đơn vị đã thành lập ban chỉ đạo PCTHCTL. Ý thức chấp hành các quy định PCTHCTL đã được nâng lên rõ rệt, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã đưa quy định cấm hút thuốc nơi làm việc vào nội quy chung của đơn vị. 100% đơn vị y tế đã ký cam kết xây dựng "Môi trường không khói thuốc". Xây dựng được nhiều mô hình điểm về PCTHCTL, nhân rộng thêm tại 4 bệnh viện, 70 trường học, 72 địa phương, đơn vị... Các chương trình khiêu vũ thể thao không khói thuốc không chỉ nhân rộng tại trường học mà sẽ được triển khai tới cả cộng đồng dân cư. Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của xây dựng môi trường không khói thuốc lá, thời gian tới Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTHCTL sẽ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTHCTL, góp phần xây dựng văn minh công sở, môi trường trong sạch, lành mạnh, không khói thuốc lá. Tại các khu dân cư lồng ghép phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với việc không có người hút thuốc lá.

HOÀNG THIA (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Ảnh minh họa

TẠI SAO BẠN NÊN BỎ THUỐC LÁ?

Sống lâu hơn

- Phổi hoạt động tốt hơn
- Bỏ thuốc 1 năm nguy cơ đau tim giảm 50%
- Sau 10 năm nguy cơ ung thư phổi giảm gần bằng khi chưa hút thuốc

Cười tươi hơn

- Nicotine và hắc ín gây ra các vết ố trên răng

Ít bị ốm hơn

- Hút thuốc làm tổn thương đường hô hấp, khiến bạn dễ bị ho, cảm lạnh, nhiễm trùng

Ăn ngon hơn

- Hút thuốc lá ảnh hưởng tới vị giác của bạn

Cải thiện cholesterol trong máu

- Hút thuốc giảm lượng cholesterol tốt HDL, tăng lượng cholesterol xấu LDL làm hình thành mảng bám trong thành mạch

Bạn trông trẻ hơn

- Nicotine ngăn cung cấp máu tới da, khiến da khô, hình thành nếp nhăn

Tiết kiệm nhiều tiền hơn

- Ở Việt Nam, một bao thuốc giá khoảng 25.000 đ. Hút 1 bao thuốc mỗi ngày sẽ tốn của bạn 9.125.000 đ/năm

UK HealthCare
Gill Heart Institute

HEALTH

Theo healthplus.vn